



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรด

เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวแรด

ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎหมายอื่นที่อยู่ ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองหัวแรด เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ มาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทาง ราชการออกให้ประชาชนซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรด ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวแรด หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้

๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวแรดหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตร ประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบคำขอจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรม และธุรกรรมอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การขุดดินและถมดิน

๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ คำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และธุรกรรมอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การขุดดินและถมดิน ให้พนักงาน เทศบาลตำบลหนองหัวแรดหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการ ดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่ จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวแรดหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบ คำขอด้วยตัวเอง

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือ เอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองหัวแรด ให้พนักงานเทศบาล ตำบลหนองหัวแรดหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอจดทะเบียนการขุดดินและถมดิน

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ
อำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓



(นายพสุธร รัชตพงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรด